

TP. HỒ CHÍ MINH: NHIỀU SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

NGUYỄN HỒ HẢI

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thành phố chịu nhiều tác động do đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, tác động mạnh mẽ tới tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Với quyết tâm chính trị cao nhất, đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của Thành phố đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự chi viện kịp thời của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhất là lực lượng tuyến đầu và sự đoàn kết, sự chia sẻ, đồng lòng, ủng hộ rất thiết thực của đồng bào cả nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố. Trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần cùng Thành phố đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Nhiều cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm cao, âm thầm cống hiến, hy sinh, đối

mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe nhưng luôn giữ vững niềm tin để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. 1.055 quần chúng ưu tú có thành tích nổi trội trong công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đã được kết nạp đảng ngay trong những ngày “chống dịch như chống giặc”; từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, nguồn động viên to lớn đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch, tạo niềm tin vào những đảng viên được kết nạp trong điều kiện đặc biệt sẽ thể hiện được vai trò của người đảng viên nơi tuyến đầu chống dịch.

Thành phố đã huy động hơn 190.251 cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Trong đó, có 2.281 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành của Thành phố tham gia với nhiều việc làm thiết thực như: Thực hiện công tác an sinh

xã hội; tuyên truyền phòng, chống dịch; trực tổng đài, hướng dẫn F0 tự chăm sóc sức khỏe bản thân, giải quyết phản ánh của người dân; nhập liệu, thống kê, kiểm soát, tiếp nhận điều phối hàng hóa; điều phối xét nghiệm trong cộng đồng; hỗ trợ các điểm tiêm vắc-xin, phục vụ nấu ăn cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch...

Đổi mới cách triển khai nghị quyết của Đảng

BTV Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch, không phô trương, tránh hình thức, chú trọng vừa quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vừa định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch. Cấp ủy, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để kiểm điểm đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. BTV Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số cách làm sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như: Triển khai trực tuyến, chuyên tài liệu học tập thành infographic, nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi, sử dụng link (đường dẫn) tài liệu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ

Trang tin điện tử Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đến đảng viên, quần chúng và nhân dân để họ nghiên cứu, tham khảo kịp thời.

BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa một số nội dung triển khai nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình từng giai đoạn gắn với thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy trình các khâu của công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm yêu cầu “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định, chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm về cơ cấu, số lượng. Đã gắn với kết quả nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ để giới thiệu những người thật sự tiêu biểu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Giải quyết nhanh chóng, triệt để những phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Tỷ lệ đại biểu trúng cử ở mỗi cấp bảo đảm cơ cấu theo quy định. Hầu hết cán bộ chủ chốt của đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố với tỷ lệ tín nhiệm cao. Kết quả cụ thể: Có hơn 5,45 triệu cử tri, bầu cử tại 3.092 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,39%; bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khóa XV trong 50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; bầu 94 đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trong



158 ứng cử viên (thiếu 1 đại biểu); bầu 209 đại biểu HĐND TP. Thủ Đức và 5 huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong 210 ứng cử viên; bầu 1.822 đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 trong 1.837 ứng cử viên. Nhiệm kỳ này, TP. Hồ Chí Minh không tổ chức HĐND quận, phường.

Tập trung triển khai chính quyền đô thị

BTV Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố và việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh là mô hình mới, đầu tiên trong cả nước.

Hệ thống chính trị của TP. Thủ Đức và các đơn vị cấp xã sau sáp nhập đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt đảng

BTV Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt về hình thức tổ chức sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn bảo đảm quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã gửi các nội dung cần xin ý kiến bằng văn bản đến từng đảng viên để lấy ý kiến thống nhất thực hiện. Khi tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát và Thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, BTV Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quyết định hình thức họp của cấp mình phù hợp với từng loại hình chi bộ, tổ chức đảng và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai bảo đảm chất lượng theo hướng chủ động, linh hoạt, không nặng hình thức, phù hợp tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thời điểm khó khăn, thử thách nhất,

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã hưởng ứng Phong trào thi đua “*Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*” do Ban Tổ chức Trung ương phát động. Từ phong trào thi đua, đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động và điều hành của các cơ quan từ Thành phố đến cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng, khối lượng công việc lớn, trọng tâm là: Tham mưu về công tác nhân sự, các chuyên đề, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm tiến độ Chương trình làm việc của Thành ủy, BTV Thành ủy năm 2021 và các nhiệm vụ thường xuyên của Ngành. Ban tổ chức cấp ủy các cấp của Thành phố còn kịp thời tham mưu triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần của Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị; củng cố kiện toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống COVID-19 sau thời gian thực hiện trạng thái bình thường mới.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, TP. Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 150 ngày thử thách cam go, khắc họa bức tranh sinh động về tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, sáng tạo, gương mẫu đi đầu, sự cống hiến, hy sinh quên mình, cao cả của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch vì tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Trong “*cuộc chiến không có*

tiếng sủng” này, đã có cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ra đi mãi mãi.

Một số kinh nghiệm

TP. Hồ Chí Minh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách. Cụ thể:

Một là, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tính sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI đặt ra.

Hai là, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ chủ chốt ở cơ sở; thực hiện tốt chủ trương lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài” trong công tác phòng, chống dịch, huy động người lao động trên địa bàn cùng tham gia chống dịch, góp phần cùng Thành phố từng bước đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Ba là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị tại cơ sở theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XI. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ chủ chốt ở cơ sở; cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện

nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15-9-2021 của BCH Đảng bộ thành phố về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau ngày 15-9-2021.

Bước vào năm 2022, trước tác động rất lớn từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư và sự xuất hiện của biến thể mới mang tên Omicron rất đáng quan ngại, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn..., ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của hệ thống chính trị của Thành phố. Các cấp ủy, hệ thống chính trị cần nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao hơn nữa để vừa tập trung thực hiện tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế, vừa tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI trong những năm tiếp theo. BCH Đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm 2022 là “*Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên*”. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung quyết liệt thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên thực sự có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào thành công chung của Thành phố □

Hoan nghênh bạn đọc phê bình Tạp chí

